



บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

TRINITY SECURITIES CO., LTD

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีสม ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แจ้งเรื่อง : แก้ไขข้อมูลในระบบ AI

เรียน : คุณ [redacted] เลขที่สัญญา : 229793816277283

เลขที่บัตรประชาชน : [redacted] (รอตทำรายการแก้ไข)

ข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคาร : [redacted]

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๕๐๐๔/๕/๑๕๕๓๓๐

คำชี้แจง : เนื่องจากผู้กู้ได้ทำการลงทะเบียนกรอกข้อมูลผิดพลาดในระบบ AI จากธุรกรรมส่วนบุคคลกับระบบสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อถูกอายัดในระบบเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้กู้ต้องใช้บัญชีผู้ทำรายการเข้าสู่ระบบธุรกรรมเพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องกับทางธุรกรรมของผู้กู้ เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดและยกเลิกการอายัด วงเงินกู้ในระบบ ช่องทางแก้ไขข้อมูลในระบบ ต้องทำการแก้ไขข้อมูลและยกเลิกอายัดวงเงินในระบบด้วยบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อเจ้าของธุรกรรมที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น ถึงสามารถแก้ไขได้ หลังจากเจ้าของธุรกรรมทำการยืนยันเข้าสู่ระบบ AI ระบบรับการยืนยันเข้ามาว่าเป็นชื่อบัญชีผู้กู้ถูกต้อง ระบบจะทำการ RESET ในระบบโดยอัตโนมัติยอดวงเงินจะรวมทั้งหมดใน ธุรกรรมกระเป๋าดังค์ ของผู้กู้

ช่องทางการยืนยันตัวตน ข้อมูลในระบบ AI

ผู้กู้ต้องยืนยันกับระบบธุรกรรมด้วยวงเงินกู้ 45.3% Rerun ของระบบในธุรกรรม [redacted] 22 [redacted] จริงด้วยเลขอ้างอิง ประมวลผลจากฐานข้อมูล [redacted] หน้า [redacted] กว่าเงินจะเข้าบัญชี ต้องใช้บัญชีที่ทำการผูกไว้กับระบบAI ทำการชำระเข้ามาเท่านั้น ลูกค้านี้ต้องทำสำรองแก้ไขระบบสองครั้ง

มีจจาชีพ

ส่วนข้อมูลและยอดวงเงินระบบจะทำการดิ่งคืนสถานะและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอัตโนมัติ (รอตทำรายการ) หลังจากข้อมูลที่ถูกต้องสถานะตึกกลับแล้วระบบจะ RESET โดยอัตโนมัติระบบจะคลายตัวรวมเป็นก้อนเดียวกันหลังจากนั้นจะมียอดเงินในธุรกรรมของผู้กู้รวมเป็นทั้งหมด 72,650.45 บาท ในส่วนนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ : ทำรายการให้ตรงตามตัวเลขโค้ดอ้างอิงที่ระบบกำหนดและบันทึกช่วยจำว่า : [แก้ไขระบบAi] เพื่อที่จะไม่ผิดพลาดในระบบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ผู้จัดการฝ่ายระบบและสินเชื่อออนไลน์

กรรมการอำนวยการและกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)

ผลเสียหากลูกค้าไม่ทำการแก้ไขให้กับระบบ

- ๑ : ยอดเงินที่กดถอนและถูกอายัดจึงจำเป็นให้คุณชดเชยให้กับทางบริษัท
- ๒ : บริษัทจะดำเนินคดีกับลูกค้า มาตรา ๒๖๔ และ ๒๖๕ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี และปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓ : ชดใช้หนี้ในตัวระบบทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น



กรมบังคับคดี
Legal Execution Department

